

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục hoàn thiện nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy

Căn cứ Công văn số 3484/C07-P1 ngày 21/9/2020 của Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Bộ Công an về việc hướng dẫn báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 630/QĐ-TTg, ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 247/KH-BCA-C07 của Bộ Công an về triển khai thực hiện Nghị quyết số 99/2019/QH14 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy (sau đây viết tắt là *Quyết định số 630/QĐ-TTg*). Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang báo cáo kết quả thực hiện như sau:

I. TÌNH HÌNH CHUNG VÀ VIỆC PHỔ BIẾN, QUÁN TRIỆT NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 630/QĐ-TTg

1. Việc phổ biến, quán triệt nội dung Quyết định số 630/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy; ngày 19/8/2020 Ủy ban nhân dân tỉnh đã xây dựng Kế hoạch số 120/KH-UBND để chỉ đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện theo đúng nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời giao Công an tỉnh hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố việc thực hiện và tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện.

2. Việc xây dựng kế hoạch, chương trình thực hiện tại UBND các cấp

Đến nay hầu hết UBND các huyện, thành phố đã xây dựng kế hoạch, chương trình phù hợp với tình hình thực tế của địa phương để chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện và UBND cấp xã thuộc trách nhiệm quản lý nắm, thực hiện.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 630/QĐ-TTg

1. Hoàn thiện chính sách pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH)



Chỉ đạo Công an tỉnh tiếp tục phối hợp với các cấp, ngành chức năng tiếp tục tham mưu thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC; nghiên cứu, rà soát các quy định của pháp luật về PCCC và CNCH để kịp thời đề xuất với UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về công tác PCCC. Tiến hành rà soát các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về PCCC được đưa vào sử dụng trước ngày Luật PCCC có hiệu lực thi hành và các cơ sở, công trình, phương tiện giao thông có tính chất đặc thù của địa phương để tham mưu cho UBND tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp ban hành Nghị quyết quy định việc xử lý đối với cơ sở này, ban hành quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật của địa phương đối với các loại hình, đối tượng đặc thù nhưng chưa có tiêu chuẩn, quy chuẩn về bảo đảm an toàn PCCC. Kết quả hiện tại trên địa bàn quản lý không có cơ sở không đảm bảo yêu cầu về PCCC và cơ sở, công trình, phương tiện giao thông có tính chất đặc thù. Đồng thời, nghiên cứu tham gia ý kiến đóng góp dự thảo của Bộ Công an trình Chính phủ ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014, Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ...

2. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, giáo dục pháp luật về PCCC và CNCH

Chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức về PCCC và CNCH cho mọi tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức, nội dung phong phú phù hợp với từng đối tượng nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, cá nhân về tầm quan trọng của công tác PCCC và CNCH. Kết quả đã xây dựng 04 phóng sự, phát trên 2.400 lượt tin, bài trên đài truyền thanh các huyện, thành phố và loa nội bộ của các chợ, trung tâm thương mại, siêu thị; tổ chức 259 cuộc tuyên truyền miệng có trên 2.700 người tham dự, lắng nghe; tổ chức 09 cuộc giao lưu đối thoại “Công an xã lắng nghe ý kiến Nhân dân”, tuyên truyền lưu động bằng xe ô tô, mô tô trên các tuyến đường của địa phương với thời gian trên 60 giờ; tổ chức Lễ ra quân, diễu hành hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy” (04/10); vận động trên 500 cơ quan, doanh nghiệp treo khẩu hiệu, băng rôn tuyên truyền về PCCC và CNCH...

3. Xây dựng phong trào toàn dân tham gia công tác PCCC và CNCH

Chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố chủ động, tích cực xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC và CNCH gắn với xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Trong đó chú trọng việc kiện toàn, củng cố Ban Chỉ đạo PCCC và CNCH các cấp và lực lượng PCCC cơ sở, chuyên ngành, lực lượng dân phòng. Đến nay toàn tỉnh có 01 Ban Chỉ đạo PCCC và CNCH cấp tỉnh, 15 Ban Chỉ đạo PCCC và CNCH cấp huyện, 145 Ban Chỉ đạo, Chỉ huy PCCC và CNCH cấp xã; 02 Đội PCCC chuyên ngành, 3.463 Đội PCCC cơ sở, 958 Đội dân phòng, vì vậy đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia PCCC.

4. Xây dựng chiến lược, kế hoạch, phương án phòng cháy, chữa cháy

Chỉ đạo Sở Xây dựng phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh và các sở, ngành chức năng có liên quan rà soát, xây dựng và tham mưu tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả quy hoạch hạ tầng PCCC tại địa phương phù hợp với Luật Quy hoạch; xây dựng kế hoạch, giải pháp PCCC, nhất là đối với địa bàn, công trình trọng điểm quốc gia, khu đô thị, khu công nghiệp, trung tâm thương mại có nguy cơ cháy, nổ cao, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng. Đồng thời, thực hiện tốt công tác quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị phải bảo đảm phục vụ hoạt động PCCC.

Chỉ đạo Công an tỉnh tiếp tục tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung “Quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở PCCC và CNCH đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030” trong nội dung quy hoạch hạ tầng PCCC giai đoạn 2021 - 2030. Phối hợp với các sở, ngành có liên quan tiến hành rà soát kho chứa, công trình chế biến sản phẩm dầu mỏ, khí đốt, các cơ sở sản xuất, kinh doanh loại hàng, hóa chất nguy hiểm về cháy, nổ đang tồn tại trong khu dân cư, nơi tập trung đông người để tham mưu UBND tỉnh lập kế hoạch di dời nhằm đảm bảo khoảng cách an toàn theo quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về PCCC, kết quả qua thống kê không có loại hình cơ sở này. Mặt khác, thực hiện tốt việc thẩm định các dự án, công trình có nội dung quy hoạch hạ tầng phòng cháy, chữa cháy trong quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch đô thị của địa phương và thẩm duyệt thiết kế về PCCC đối với các dự án, công trình theo quy định của pháp luật.

5. Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra về PCCC

Chỉ đạo Công an tỉnh tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện quy định của pháp luật về PCCC. Kết quả trong quý III/2020 đã thành lập Đoàn thanh tra tiến hành thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về PCCC đối với 14 cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; tổ chức kiểm tra an toàn PCCC và CNCH được 794 cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC, 25 phương tiện vận chuyển chất, hàng nguy hiểm cháy, nổ. Qua đó đã phát hiện và kiến nghị người có trách nhiệm khắc phục kịp thời các thiếu sót nhằm ngăn chặn nguy cơ phát sinh cháy, nổ. Đồng thời tiến hành rà soát, thống kê các công trình xây dựng đưa vào sử dụng khi chưa có văn bản nghiệm thu về PCCC, các công trình đang tồn tại vi phạm pháp luật về PCCC để đưa ra các phương án, giải pháp xử lý dứt điểm các công trình này.

6. Nâng cao hiệu quả công tác chữa cháy, CNCH của lực lượng PCCC

Chỉ đạo Công an tỉnh tăng cường bồi dưỡng, huấn luyện chuyên môn cho lực lượng Cảnh sát PCCC, đặc biệt là lực lượng trực tiếp thực hiện công tác chữa cháy. Chủ động phối hợp với các cấp, các ngành có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh trong việc bố trí quỹ đất xây dựng trụ sở, doanh trại cho lực lượng Cảnh sát PCCC phù hợp với yêu cầu của công tác PCCC và CNCH. Hiện nay đang tiến hành thi công doanh trại của Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực U Minh Thượng và tiến hành khảo sát chọn vị trí, địa điểm để triển khai xây dựng Đội Cảnh sát PCCC và CNCH trên sông, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực Tây Sông Hậu. Rà soát, thống kê cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao, khi xảy ra cháy cần huy động nhiều lực lượng, phương tiện của nhiều địa phương lân cận

tham gia xử lý; tăng cường xây dựng và thực tập phương án chữa cháy, phương án CNCH đối với những loại hình cơ sở này có nhiều lực lượng tham gia.

7. Bảo đảm ngân sách nhà nước cho hoạt động PCCC

Chỉ đạo Sở Tài chính phối hợp với Công an tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh đầu tư ngân sách để xây dựng cơ sở vật chất, trang bị phương tiện và các điều kiện bảo đảm hoạt động của lực lượng Cảnh sát PCCC đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình hiện nay và từng bước hiện đại, đồng thời thường xuyên bảo đảm kinh phí duy trì hoạt động công tác PCCC. Kết quả ngày 23/6/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1450/QĐ-UBND về việc bổ sung kinh phí thực hiện phòng cháy, chữa cháy 500.000.000 đồng (năm trăm triệu đồng) cho Công an tỉnh để mua sắm thiết bị, phương tiện phục vụ cho công tác chữa cháy và CNCH.

8. Đẩy mạnh xã hội hóa công tác PCCC

Tiếp tục chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố quan tâm tăng cường đầu tư cho công tác PCCC, khuyến khích các cá nhân, tập thể tự đầu tư, mua sắm các trang thiết bị phục vụ cho công tác PCCC và CNCH ở địa phương; việc thực hiện chủ trương xã hội hóa trong công tác PCCC và CNCH bước đầu đem lại hiệu quả tại các xã, phường, thị trấn, nhất là trang bị phương tiện chữa cháy ban đầu.

9. Mở rộng hợp tác quốc tế và nghiên cứu khoa học về PCCC

Chỉ đạo Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Công an tỉnh, Sở Ngoại vụ và các cơ quan liên quan đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong lĩnh vực PCCC và CNCH để nâng cao năng lực cho lực lượng PCCC, đồng thời trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, ứng dụng công nghệ hiện đại và hợp tác đào tạo trong lĩnh vực PCCC và CNCH.

III. HẠN CHẾ, THIẾU SÓT VÀ NGUYÊN NHÂN

Một vài sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố triển khai, thực hiện một số nội dung theo kế hoạch đề ra còn chậm, cụ thể: Chưa hoàn thành xây dựng quy chế phối hợp với các sở, ban ngành tổ chức có liên quan trong công tác PCCC và CNCH; phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ có nhiều lực lượng, phương tiện tham gia ở quy mô cấp tỉnh; chưa có chương trình, dự án hợp tác quốc tế và nghiên cứu khoa học kỹ thuật về PCCC, CNCH tại địa phương... Nguyên nhân do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19; một số người đứng đầu cơ quan, tổ chức chưa quan tâm đúng mức về công tác đảm bảo an toàn PCCC; ngân sách đầu tư cho hoạt động PCCC còn gặp nhiều khó khăn.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THỜI GIAN TỚI

1. Dự báo tình hình liên quan đến công tác PCCC và CNCH trong thời gian tới

Thời gian tới, tình hình thế giới và khu vực sẽ còn nhiều diễn biến phức tạp trong nước diễn ra nhiều sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa quan trọng, vì

vậy các thế lực thù địch sẽ tìm mọi cách phá hoại, trong đó không loại trừ nguyên nhân đốt để gây cháy, nổ làm ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội. Mặt khác kinh tế - xã hội của tỉnh sẽ tiếp tục phát triển, do đó các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được thành lập có xu hướng tăng cả về số lượng cũng như quy mô, hình thành nhiều khu đô thị, khu công nghiệp, khu vui chơi giải trí, nhà nhiều tầng, cao tầng, các kho, bãi chứa nguyên, nhiên liệu... việc sử dụng năng lượng điện, xăng dầu, khí đốt, vật tư chất cháy ngày càng nhiều, vì vậy, nguy cơ tiềm ẩn về cháy, nổ là rất lớn. Ngoài ra, do diễn biến thời tiết có nhiều bất thường, nắng nóng, khô hạn diễn ra trên diện rộng và thời gian kéo dài hơn, vì vậy tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy rừng, trọng điểm là hệ sinh thái rừng tràm, rừng tiếp giáp đất nông nghiệp, vườn rẫy... có chiều hướng gia tăng.

2. Phương hướng thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy và chữa cháy, Quyết định số 1635/QĐ-TTg ngày 22/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư; các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác PCCC và CNCH.

- Chỉ đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện tốt việc hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy theo chỉ đạo tại Kế hoạch được ban hành theo Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 120/KH-UBND ngày 19/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 120/KH-UBND ngày 19/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh đối với các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố.

Trên đây là kết quả thực hiện Quyết định số 630/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Kiên Giang báo cáo Bộ Công an (qua Cục Cảnh sát PCCC và CNCH) biết, tổng hợp./

Nơi nhận:

- Cục Cảnh sát PCCC&CNCH – Bộ Công an;
- CT và các PCT. UBND tỉnh;
- Các sở, ban ngành cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- LĐVP, P. KT, P. NC, P. TH;
- Lưu: VT, cvquoc.

KT, CHỦ TỊCH
NHÓM CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Nhân

PHÒNG
KIỂM
GIÁM